

**หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**  
**หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า**

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า เรื่อง การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

**การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล**

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๔ การสรรหาบุคคล)

**การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร**

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด ๕ การแต่งตั้งและการให้พื้ตำแหน่ง) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

**หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร**

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

**หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร**

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

**หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ**

- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและ การดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
- หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖